



ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ภารกิจจดฉบับดี

- 20 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เวลา 08.30 น. ณ ห้องสีมาธานีบอลรูม-เอ
- 22 มีนาคม 2562 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

☆ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัทเซฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิตกํบรัฐบําลประเทศไทยผํ านการดําเนินโครงการโดย สถาบันคีนันแห่งเอเชียและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ให้กับอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ STEM Education และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบของโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ ห้องสีมาธานีบอลรูม-เอ และห้องออร์ทิม โรงแรมสีมาธานี

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ หนึ่งคนให้ เท่ากับสามคนรับ ส่งต่อความสุข รับผิดชอบต่ออนาคต

ปฏิทินกิจกรรม

- 20-21 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ ห้องสีมาธานีบอลรูม-เอ และห้องออร์ทิม โรงแรมสีมาธานี
- 22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 32.02.08
- 28 มีนาคม 2562 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 24.125 ศูนย์วิทยาศาสตร์
- 27-29 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาคุณลักษณะแก่นักศึกษา “การศึกษาฐานด้านเทคนิคสัตว์แพทย์” ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
- 27-29 มีนาคม 2562 โครงการศึกษาฐานและทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- 29-31 มีนาคม 2562 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เซฟรอน “อาชีพสร้างแรงบันดาลใจ” (Chevron Enjoy Science Careers) ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา
- 1-2 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมเดอวิลอล์ฟ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา : คุณภาพคู่คุณธรรม นำภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วิจัย พัฒนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พิเศษ ตู่กลาง, ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ, ผศ.น.สพ.ประยูทธ กุศลรัตน์, ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบัจันดา, อาจารย์อัฐวิธส์ ตั้งตรงขันติ
 กองบรรณาธิการ : ผศ.นาสุช นวพงษ์พัฒน์, ผศ.ดร.ชนิษฐา กุลนาวิน, นางสาวธนพร สาระพันธ์, นางสาวมณวรรณพร คำคุ้ม, นางสาวพิชานันท์ ศรีหมื่นไวย
 โทร. 044-009009 ต่อ 3200, 3222, 3223 โทรสาร 044-272939 <https://sciencetech.nrru.ac.th> www.facebook.com/sciencetech.nrru.fanpage

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคนิคสัตวแพทย์

☺ ด้วยสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จะจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะแก่นักศึกษา “การศึกษาดูงานด้านเทคนิคสัตวแพทย์” เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนและปฏิบัติการในห้องเรียน อีกทั้ง เป็นการบูรณาการความรู้ในสาขาต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถแก้ปัญหาในการประกอบวิชาชีพได้ ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 HAPPY CLASSROOM สร้างสุขในชั้นเรียน ระยะ 2 ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 50 คน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอวิลอล์ฟ

“ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ชมรมสู้เพื่อฝัน ปันสู่ถิ่น”

☆ ด้วยชมรมสู้เพื่อฝัน ปันสู่ถิ่น หลักสูตร ค .บ. คณิตศาสตร์ และ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ชมรมสู้เพื่อฝัน ปันสู่ถิ่น” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีจิตสำนึกที่ดีด้านจิตอาสา ให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้มีกิจกรรมการสร้างลานอเนกประสงค์ พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน และจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ได้รับความร่วมมือจาก ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน ที่อำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน เมื่อวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอลำสนธิ จังหวัดนครราชสีมา



โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

และพัฒนาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

☺ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตมีการปฏิรูประบบวิจัยและทางวิชาการให้มีคุณภาพ สนับสนุนให้นักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ งานวิจัย กับมหาวิทยาลัยต่างชาติ จึงได้จัดการบรรยายหัวข้อ “Synthesis of microporous and mesoporous materials for separation and reactions” โดย Prof.Norikazu Nishiyama จาก Division of Chemical Engineering, Osaka University, Japan เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 24.125 ศูนย์วิทยาศาสตร์

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เซฟรอน

“อาชีพสร้างแรงบันดาลใจ”

(Chevron Enjoy Science Careers)

ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science

: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

☺ ด้วยศูนย์ส่งเสริมศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เซฟรอน “อาชีพสร้างแรงบันดาลใจ” (Chevron Enjoy Science Careers) ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 37 โรงเรียนเครือข่ายๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 111 คน เพื่อให้ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ และฝึกทักษะอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโคราชริสอร์ท และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการศึกษาดูงานและทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา

☺ ด้วยงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมส ร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการศึกษาดูงาน และทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา และศึกษาดูงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี